

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/๑๕๐๘



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ่งจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา (โครงการสุชาติ มีความสุข)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(บัญชีจัดสรรดงแนบ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๕๐๑/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๔. แนวทางใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โครงการ สุชาติ
มีความสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน่านักเรียนในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้งาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา จึงอนุมัติจัดสรรเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา สำหรับเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน่านักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๘๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงขอให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รวมทั้งดำเนินการ ตามแนวทางการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาฯ อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามตามราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบียบรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะก่อกำหนดผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณแล้วนั้น

๒. ส่งประมาณการรายการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน พร้อมภาพถ่ายสภาพปัจจุบันห้องน้ำนักเรียนก่อนปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมรับรอง ให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิทยา นามบุญลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยโสธร เขต ๒

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๕๗๘-๙๑๐๓

โทรสาร. ๐-๔๕๗๘-๙๔๗๗